

สพฐ.ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบขรก.พลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ.

นำเสนอเมื่อ : 28 พ.ค. 2557

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนด เวลา
และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง กำหนด เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติมีการชุมนุมทางการเมืองและเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) จากเดิมวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ สำหรับกำหนดการอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง นั้น

บัดนี้ สถานการณ์ทางการเมืองได้เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งกำหนดการเกี่ยวกับกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ดังนี้

๑. วันสอบให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คือวันอาทิตย์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การนี้ ผู้สมัครสอบอย่าลืมนำหลักฐานมาแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ดังนี้

๑. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่มีเลขประจำตัวสอบโดยติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันปิดรับสมัครพร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน

๒. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๘-๕๖๕๓-๔, ๐-๒๖๒๘-๕๐๙๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดแบบ PDF คลิก

<http://job.obec.go.th/obec-1.pdf>

รายละเอียดเพิ่มเติม

<http://job.obec.go.th/>